

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08. tháng 6. năm 2016

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC
“CHÍNH SÁCH KIỀU HỒI CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA -
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

Kính gửi: Giảng viên, Nghiên cứu viên
..... Trường Đại học M^o? TP.HCM

Các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước có tỷ lệ tiết kiệm nội địa thấp, luôn có nhu cầu rất lớn về nguồn vốn cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, nhất là xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh các nguồn lực trong nước, FDI và ODA, một nguồn vốn đang có khuynh hướng gia tăng và ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo của các quốc gia này là kiều hối.

Tại Việt Nam, dòng kiều hối có sự gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây do những yếu tố lịch sử và kinh tế. Trong vòng 20 năm qua, dòng tiền này tăng khoảng gần 80 lần từ 0,14 tỷ USD năm 1993¹ lên 11 tỷ USD năm 2013 và được dự báo đạt 11,4 tỷ USD vào năm 2014². Dòng kiều hối ngày càng trở thành nguồn ngoại tệ quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam khi lượng kiều hối lớn những năm gần đây là nguồn vốn quan trọng để bù đắp thâm hụt cán cân thương mại đồng thời hỗ trợ dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực của dòng kiều hối đến kinh tế xã hội, không thể không kể đến những tác động tiêu cực mà nó mang lại đó là: (i) nền kinh tế Việt Nam tỏ ra bị động trước dòng vốn chảy vào quá lớn đột biến (trong đó có dòng kiều hối), (ii) tình trạng đô la hóa, (iii) vấn đề tiêu dùng quá mức; và (iv) hoạt động rửa tiền. Để tối ưu hóa nguồn vốn kiều hối cho phát triển đòi hỏi phải có một hệ thống chính sách kiều hối đồng bộ và khoa học hơn phù hợp với diễn biến và tình hình mới, thậm chí phải có chiến lược đủ tầm về kiều hối cho phát triển ở Việt Nam.

Tình hình nghiên cứu ở trong nước cho thấy, cho đến nay ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào đủ tầm bao quát, có hệ thống về kiều hối và chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế xã hội để chỉ ra những mặt được và chưa được của vấn đề. Trước bối cảnh đó và nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm cho các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và những người làm thực tế trong lĩnh vực tài chính, Học viện Ngân hàng phối hợp với Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học thuộc đề tài với chủ đề “*Chính sách kiều hối của Việt Nam trong thời gian qua - Thực trạng và giải pháp*”. Hội thảo thuộc khuôn khổ của đề tài độc lập cấp Nhà nước “*Chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam*” - Mã số: ĐTĐL-XH.15/15 do PGS.TS. Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài.

Thành phần tham dự hội thảo bao gồm các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước; đại diện các cơ quan quản lý nhà nước; đại diện các tổ chức tài chính; giảng viên, nghiên cứu viên từ các

¹ Theo Bộ Ngoại giao

² Theo World Bank

trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Thời gian dự kiến tổ chức: 16/8/2016

Địa điểm: Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị viết bài và tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo theo các nội dung chính như sau:

- Nội hàm chính sách kiều hối (thu hút, quản lý và sử dụng);
- Kinh nghiệm thu hút, quản lý và sử dụng kiều hối của các quốc gia trên thế giới cho phát triển KT-XH;
- Chính sách thu hút kiều hối của Việt Nam;
- Chính sách quản lý, sử dụng kiều hối của Việt Nam;
- Thực trạng thu hút, sử dụng và quản lý kiều hối tại Việt Nam;
- Sự phối hợp giữa các chính sách và cơ quan trong thu hút kiều hối cho phát triển kinh tế xã hội (chính sách quản lý ngoại hối, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, chính sách phát triển dịch vụ tài chính...);
- Sự phối hợp giữa các chính sách và cơ quan trong quản lý và sử dụng kiều hối cho phát triển kinh tế xã hội (chính sách quản lý ngoại hối, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, chính sách phát triển dịch vụ tài chính...);

Bài viết gửi Hội thảo có dung lượng từ 6-15 trang (3.000-7.500 từ), trình bày trên khổ giấy A4, Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13. Bài viết được khuyến khích trình bày theo hình thức của một bài báo khoa học như sau:

Tên bài viết;

Tên tác giả/nhóm tác giả;

Tóm tắt;

Giới thiệu;

Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu/khung phân tích

Kết quả nghiên cứu;

Kết luận và hàm ý chính sách

Thời hạn nhận bài: Ngày 25/7/2016.

Bản mềm bài viết vui lòng gửi về địa chỉ sau:

- PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh, Thư ký khoa học đề tài. Điện thoại: 097.754.7339;

Email: anhpth@hvn.edu.vn

- Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ, trường Đại học Ngân hàng TP. HCM. Điện thoại: 098.413.8956; Email: hanhhtm@buh.edu.vn

Trân trọng,



NGŨT. PGS. TS LÝ HOÀNG ANH